



การอนุมัติหลักการการยกเว้นอากรเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบ เครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว เพื่อใช้ทำการผลิต สินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

การอนุมัติหลักการการยกเว้นอากรเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว เพื่อใช้ทำการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า คือ การพิจารณาให้เครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าวที่ใช้เฉพาะกับการประกอบอุตสาหกรรมตามที่ระบุในใบอนุญาต และมีความจำเป็นต้องใช้ในการผลิตในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้านั้น ๆ ได้รับการยกเว้นอากรในการนำเข้า และได้รับยกเว้นตามบทบัญญัติตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อนำเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นอากรดังกล่าวมาใช้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น ๆ เกิน ๕ ปี ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง โดยการพิจารณามีขั้นตอนการดำเนินการโดยละเอียดดังนี้

การพิจารณาคำร้องขอขอยกเว้นอากรสำหรับเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำคลังสินค้าประเภทโรงผลิตได้รับคำร้องขอขอยกเว้นอากรสำหรับเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต และได้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรพิจารณาอนุมัติหลักการนั้น และพิจารณารายละเอียดของเครื่องจักรว่าเป็นเครื่องจักรที่ใช้เฉพาะกับการประกอบอุตสาหกรรมตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือไม่ จากนั้นพิจารณาว่าเครื่องจักรดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตหรือไม่ **ซึ่งการอนุมัติหลักการการยกเว้นอากรสำหรับเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต** เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบเรียบร้อยแล้ว หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระเบียบพิธีการศุลกากร จึงอนุมัติหลักการการยกเว้นอากรสำหรับเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต และมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ ต่อไป

เป้าหมายการดำเนินงาน การอนุมัติหลักการการยกเว้นอากรสำหรับเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต มีเป้าหมายเพื่อให้การพิจารณาให้เครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าวที่ใช้เฉพาะกับการประกอบอุตสาหกรรมตามที่ระบุในใบอนุญาต และมีความจำเป็นต้องใช้ในการผลิตในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้านั้น ๆ ได้รับการยกเว้นอากรในการนำเข้า และเมื่อนำเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นอากรดังกล่าวมาใช้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น ๆ เกิน ๕ ปี ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง จะได้รับยกเว้นตามบทบัญญัติตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระเบียบพิธีการศุลกากร และก่อให้เกิดประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ

ผลสำเร็จของงาน ผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า เมื่อได้ยื่นคำร้องขอขอยกเว้นอากรสำหรับเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะดำเนินการพิจารณาอนุมัติหลักการการได้สิทธิยกเว้นอากรได้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา โดยยึดหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับ ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๒๗/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด รัดกุม และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ

การใช้สิทธิยกเว้นอากรสำหรับเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ กรณีผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ได้รับอนุมัติหลักการการยกเว้นอากรสำหรับเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกนั้นมีมูลค่าต่ำลง จึงมีส่วนช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของบริษัทฯ ในการแข่งขันกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพิ่มช่องทางให้บริษัทฯ ได้รับผลกำไรมากขึ้น และสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน สามารถขยายกิจการให้มีกำลังการผลิตสูงขึ้น เกิดการจ้างแรงงานเพิ่ม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมถึงการกระจายรายได้ไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นจากการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าต่อไปด้วย

การอนุมัติหลักการการได้สิทธิลดอัตราอากร เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศต่อไป ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ การได้รับสิทธิลดอัตราอากรมีส่วนทำให้ต้นทุนในการผลิตของผู้ประกอบการลดลง จึงช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นผลให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศในภาพรวมอีกด้วย

เรียบเรียงโดย

นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดิ์สินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร
ด่านศุลกากรแม่กลอง สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑